

ข้อควรปฏิบัติ..

☆☆ ผู้เข้าร่วมการประชุม จะต้องดำเนินการดังนี้

- 1 กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
- 2 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น “บัญชีเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์)” บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9

การลงทะเบียน	ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558	หลังวันที่ 16 ตุลาคม 2558
สมัคร 1 คน	3,500 บาทต่อคน	4,000 บาทต่อคน
สมัคร 2 คนขึ้นไป (เป็นบุคคลที่ทำงานในสถานที่เดียวกัน)	3,250 บาทต่อคน	
สมัคร 3 คนขึ้นไป (เป็นบุคคลที่ทำงานในสถานที่เดียวกัน)	3,000 บาทต่อคน	
ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน	3,000 บาทต่อคน	

**** รับชำระค่าลงทะเบียน เฉพาะการ โอนเงิน ผ่านธนาคาร และ โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม(ATM) เท่านั้น**

- 3 ส่งแบบตอบรับและสำเนาการโอนเงิน ตามข้อ 2 โดยทางโทรสาร ไปที่ 0-4320-2137

☆☆ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนด ทั้งนี้จะไม่รับการชำระเงินสดในวันประชุมและจะไม่มีการผ่อนผันให้เข้าร่วมการประชุม แม้ว่าจะไปแสดงตัวในที่ประชุมแล้วก็ตาม

4 ถ้าผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประชุมสละสิทธิการเข้าร่วมการประชุม ผู้จัดการประชุมขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน (หากไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการประชุม) และจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมรายใหม่ในลำดับถัดไปได้ตามความเหมาะสม

5 การสำรองที่พักโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิต ให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งแบบตอบรับยืนยันการสำรองห้องพักไปที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิต ตามแบบตอบรับยืนยันการสำรองห้องพัก ภายในเวลาที่กำหนด และถ้าผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าที่พักตามวันและเวลาที่แจ้งสำรองห้องพักไว้ คือ ก่อนหรือหลังหรือกลับก่อนหรือเปลี่ยนแปลงย้ายที่พักในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกรณีโรงแรมเรียกเก็บค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามแจ้ง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไม่รับผิดชอบในทุกๆ กรณี

6 ผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ควรที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุม เนื่องจากโปรแกรมการประชุมจะค่อนข้างหนักและแน่น และการประชุมนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE credit) ได้ประมาณ 7.88 หน่วย แต่ต้องเข้าร่วมประชุมครบตามกำหนดการที่กำหนด และขอให้รักษาเวลาในการเข้าร่วมการประชุมโดยเคร่งครัด ดังนั้น จึงไม่มีโปรแกรมการไปทัศนศึกษาระหว่างการประชุมอื่น ๆ

☎ ติดต่อสอบถาม ☎

สอบถามเรื่องการประชุม หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ โทร. 0-4320-2378 ต่อ 2131, 2134 /E-mail: thosir@kku.ac.th
สอบถามเรื่องหลักสูตรปริญญาโท หรืออื่นๆเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ติดต่อคุณเนาวรัตน์ ภิรมย์อ่อน โทร. 0-4320-2378 ต่อ 1521

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://pharm.kku.ac.th/conference/>